



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2566

เรื่อง

1. ล้นแจก1หมื่นพื้นซีพศก.
2. กรมชลฯ ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯลุ่มจพย.วอนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง...
3. 5พืชหลักเจอแล้ง-สูญ3.4หมื่นล.
4. คอลัมน์: อีโคฟิกส์: ปราบกฏการเอลนีโญ'ป่วนโลก ภัยแล้งกระหน่ำทุบ...
5. คอลัมน์: จับประเด็น: 'ธ.ก.ส.' เซ็น 3 โครงการสินเชื่อหนุน BCG
6. เตือน22จว. รับมือแล้งน้ำ
7. ธ.ก.ส.จัด 3.5 หมื่นล้านหนุนสินเชื่อ BCG Model
8. ตรึงราคาข้าวถุงบรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภค
9. พาณิชย์สั่งตรึงราคาข้าวถุง
10. คอลัมน์: NEXT LOCATON: งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไต้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15
11. ไร่ปิดทองหลังพระ ชวนหนีกรุงมาเป็นเกษตรกร

สื่อ

- มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
มติชน (กรอบบ่าย)
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
ข่าวสด
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา

ลั่นแจก1หมื่นพันชีพศก.

พท.ชี้ช่วยหมุนเงินทั่วประเทศ โต้ผู้ว่าธปท.ไม่ใช่ประชานิยม รร.กระอักดอกเบียแพงซ้ำเติม

พท.แย้งผู้ว่าการแบงก์ชาติ ชี้แจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นไม่ใช่'ประชานิยม' แต่เป็นพายุหมุน ศก.ครั้งใหญ่ ช่วยจุดกำลังซื้อรวดเร็ว-แม่นยำ นายกสมาคมภัตตาคารฯ เฝายงานเลี้ยงส่งเกษียณเจียบ เงินสะพัดไม่ถึงหมื่นล้าน (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

พันชีพ ศก.

เพื่อไทยเห็นแย้งผู้ว่าการธปท.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะกรรมการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าววาทณ์นายเศรษฐพุฒิสุทธิวิทานฤพฒติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นในงานสัมมนาของ ธปท.ว่ามีความเห็นอยากแลกเปลี่ยน 5 ประเด็น คือ 1.เข้าใจความกังวลของผู้ว่าการแบงก์ชาติเรื่องประชานิยม หากรัฐบาลใหม่หมายถึงรัฐบาล พท. นโยบายนี้ก็ควรจะหมายถึงดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งไม่ใช่ประชานิยม แต่คือการชุบชีวิตเศรษฐกิจครั้งใหญ่สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ชุมชนทั่วประเทศ และเป็นความจำเป็น ไม่ใช่ทางเลือก ในจังหวัดที่ประเทศบอบซ้ำ และการสร้างกำลังซื้อตามธรรมชาติไม่ทันการณ์

นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนของดิจิทัลวอลเล็ต สร้างเงินหมุนได้รวดเร็วตรงเป้า เขียนเงื่อนไขและระยะเวลาได้ จะเกิดเงินหมุนที่พลังสูงกว่าและเป็นตัวจุดกำลังซื้อรวดเร็วแม่นยำกว่าแบบดั้งเดิม นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเงิน

รองรับโลกยุคใหม่ พลิกโฉมประเทศ การลงทุนที่จะตามมานั้นมีผลตอบแทนมากกว่าเงินที่ลงทุนไป และทุกนโยบายของพรรค พท.ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความมั่นคงทางการคลังทุกบาทที่ใช้ต้องมีผลตอบแทนสูง และย้อนกลับมาเป็นความมั่นคงทางการคลังในระยะยาว

เห็นต่างต้นตอหนี้ครัวเรือน

นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่า 2.เห็นตรงกันว่าหนี้ครัวเรือนคือปัญหาใหญ่ แต่เห็นต่างกันที่ต้นตอของหนี้ครัวเรือน ธปท. มองว่าเกิดจากดอกเบี้ยต่ำ คนจึงก่อหนี้เยอะ แต่ข้อเท็จจริงนั้นเกิดจากประชาชนและภาคเอกชนรายได้ทรุดลงอย่างกะทันหัน จำเป็นต้องก่อหนี้เพื่อการดำรงชีวิตและความอยู่รอดของธุรกิจ พรรค พท.จึงมีนโยบายเข้าแก้ไขปัญหาใน 2 ขั้นตอนทันที 1.แก้หนี้ทันทีที่มาตรการพักหนี้เกษตรกร และหนี้เอสเอ็มอีที่เดือดร้อนจากโควิด และ 2.สร้างงานสร้างรายได้ทันที เริ่มจากดิจิทัลวอลเล็ตตามด้วยการดึงรายได้ใหม่เข้าประเทศจากการดูดการลงทุนใหม่ เปิดประเทศด้วยนโยบายต่างประเทศเชิงรุกทันที เป็นต้น

นายเผ่าภูมิกล่าวด้วยว่า 3.เห็นแย้งกับ ธปท. ที่ไม่กังวลกับการตั้งรัฐบาลซ้ำ แต่การขาดงบประมาณใหม่หลายแสนล้านบาทไปครึ่งปีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจ เสมือนรถไฟเหาะหวัดเร็ว ไร้คนเร่งที่กำลังถูกแขงไปครึ่งปี สำคัญกว่านั้นคือส่วนที่ไม่ใช่งบประมาณ ค่าเสียโอกาสของประเทศจาก

การชะลอการลงทุน การสูญเสียความเชื่อมั่น การย้ายฐานการผลิต ความสูญเสียในตลาดทุน และการขาดทิศทางการของประเทศ เหล่านี้ประเมินค่าไม่ได้ คือสูญเสียจากทางเศรษฐกิจ

ขัดแย้งไม่ช่วยดันศก.รากหญ้า

นายเผ่าภูมิกล่าวต่อว่า 4.เสถียรภาพกับศักยภาพของสถาบันการเงิน ตรงนี้เห็นต่างที่ผ่านมาไทยติดกับดักคำว่าเสถียรภาพ สร้างธนาคารเป็นสถาบันที่แข็งแกร่ง แต่กลับไม่ถูกใช้เป็นกลไกผลักดันทางเศรษฐกิจไปสู่รากหญ้าและเอสเอ็มอีเพราะกลัวความเสี่ยงและกันคนเสียออกนอกระบบ จนการสร้างศักยภาพจากฐานของประเทศยังทำได้ไม่ดีพอ

นายเผ่าภูมิกล่าวอีกว่า 5.พรรค พท.หากจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ จะเดินหน้าพลิกโฉมประเทศสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยวิธิตดแบบใหม่ สร้างรายได้แบบใหม่ ทศนคติใหม่ แนวทางการบริหารแบบใหม่ สู่การพลิกโฉมเศรษฐกิจไทย และสร้างการทำงานประสานระหว่างนโยบายทางการคลังกับนโยบายทางการเงินอย่างไร้รอยต่อ

งานเลี้ยงเกษียณล่อจัดประหยัด

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ วันแม่ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่มีลูกค้าและสร้างรายได้สูงวันหนึ่งในรอบปี เชื่อว่าปีนี้บรรยากาศพาครอบครัวออกมาทานข้าวนอกบ้านหรือการสั่งอาหารไปทานในบ้านจะคึกคักกว่าปีก่อนที่กลับมาคึกคักในรอบ 3 ปี หลังจากความวิตกต่อเชื้อโควิดลดลงและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ยิ่งในปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องเสาร์ที่ 12-จันทร์ที่ 14 สิงหาคม จะได้รับความคึกคักจากการพาครอบครัวออกเดินทางเที่ยวไหว้พระหรือพักผ่อนค้าง 1-2 คืน ในจังหวัดที่เดินทางระยะใกล้ๆ จากนั้นก็ต้องลุ้นต่อครึ่งเดือนหลังของสิงหาคมนี้จะกลับมาชบเขาอีกครั้ง จนถึงเดือนกันยายน ที่เป็นความหวังอีกครั้งของธุรกิจร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยงตามโรงแรม กับการจองเลี้ยงส่งกลุ่มเกษียณการทำงาน โดยเฉพาะข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนนี้สร้างรายได้สะพัดไม่น้อยกว่า 1 หมื่นล้านบาท

“บรรยากาศเลี้ยงเกษียณในหลายหน่วยงานก็เริ่มเห็นกันแล้ว แต่เห็นสัญญาณประหยัดใช้จ่าย จากเดิมจองห้องจอร์จและเดินทางมาทาน กลายเป็นสั่งซื้อเดลิเวอรี่แทน และบางส่วนเริ่มกังวลกับราคาอาหารบางรายการสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ กังวลเรื่องการใช้งบบานปลายจึงปรับการเลี้ยงส่งในองค์กรแทน และเชื่อว่าการเลี้ยงเกษียณยังเป็นสิ่งที่ยังยึดปฏิบัติแต่ปรับตามสถานการณ์มากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องงบประมาณรัฐที่ยังล่าช้า และรอความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีผลต่อการตัดสินใจประมาณใหม่ๆ ด้วย แต่โดยภาพรวมธุรกิจร้านอาหารปีนี้น่าจะสะพัดได้ 5 แสนล้านบาท” นางสุนิวรรณกล่าว

ธุรกิจจั่วหมัดโปรพักหนีพักดอก

นางสุนิวรรณกล่าวถึงกรณีอาคารเช่ามรดกต่อการปล่อยสินเชื่อกับปัญหาหนี้สินไทยยังทรงตัวสูงนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากช่วงนี้เป็นสถาบันการเงินกำลังตามเก็บหนี้ ตามมาตรการรัฐที่เคยให้ผ่อนปรนหรือพักหนี้พักดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ปี 2564-65 กำลังหมดลง ประกอบกับกำลังซื้อหรือการค้าขายก็ยังไม่ฟื้นตัวเท่าเดิม อีกทั้งหนี้สะสมยังสูง ทำให้บางส่วนหาเงินชำระหนี้เดิมเต็มจำนวนไม่ได้หมด เมื่อนั้นก็อาจมีการอนุมัติหนี้ใหม่ก็ถูกเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงหลังจากเปิดประเทศกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเหมือนปกติ ธุรกิจใหม่เริ่มลงทุนอีกครั้งและนิยมใช้เงินจากสินเชื่อหรือบัตรเครดิตแทนการกู้ยืมไม่ได้ จึงทำให้เกิดภาระหนี้สูง เมื่อถึงเวลาใช้หนี้ รายได้ไม่พอไม่พอ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหนี้กู้ 3 ล้านบาท ต้องเร่งคืนในช่วงนี้ ถือว่าเป็นภาวะที่ลำบากของผู้ประกอบการ

“ที่กังวลคือ จะหันไปหาเงินนอกระบบธนาคาร แม้ดอกเบี้ยจะสูงกว่า แต่เข้าถึงได้ง่าย และมักเป็นสินเชื่อรายบุคคล สะสมนานๆ จะก่อปัญหาในระยะต่อไป อีกเรื่องที่รัฐบาลใหม่ต้องเข้ามาดูแล และคงต้องดูว่ามาตรการรัฐบาลใหม่ ยังจะคงการพักหนี้ลดดอกเบี้ยอีกหรือไม่ รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปแล้ว อีกเรื่อง ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสด เครื่องปรุง ค่าแรงงาน ค่าเช่ายังอยู่ในระดับที่สูง จะเข้ามาช่วยอย่างไร เรื่องสุดท้ายที่สมาคมเตรียมเข้าหารือรัฐบาลใหม่ทันที คือการฟื้นร้านอาหารต้นทุนต่ำ ขายราคาไม่เกิน 35 บาท กับการสร้างอาชีพใหม่ให้คนตกงาน ผู้ไม่มีรายได้ หรือต้องการรายได้เสริมเพื่อลดภาระหนี้ครัวเรือน โดยก่อนหน้านี

เคยทำโครงการร้านข้าวแกงกำลังใจ ราคา 25-35 บาท ที่มีคนเข้าร่วม 100 ราย ตอนนี้เหลือ 10 ราย เพราะครัวกลางแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว” นางสุนิวรรณกล่าว

พร้อมช่วยดันเมกะโปรเจกต์ใหญ่

ดร.วัชรกรกล่าวว่า ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมที่คาดว่าจะมีการผลักดันเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ที่ยังค้างคาให้สำเร็จโดยเร็ว เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ช่วยดึงนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาไทยมากยิ่งขึ้น ถ้าผลักดันให้สำเร็จโดยเร็วได้ เศรษฐกิจของประเทศจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้น และยิ่งช่วยให้การท่องเที่ยวคึกคักเดินทางมาเที่ยวหัวเมืองใหญ่ ได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“ขณะนี้สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดฯ รวมกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในจ.นครราชสีมา ให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กีฬา และการจัดประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ทำระเบียงเศรษฐกิจ Wellness จะนำร่องในพื้นที่โคโคบาย่างใต้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ ดึงนักลงทุนมาร่วมขับเคลื่อนขับเคลื่อนหลายแขนง ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วย เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนให้ได้” ดร.วัชรกรกล่าว

เยนอ่อนญี่ปุ่นกวาดนท.ไทย

นายกิตติ พรศิระกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 12-14 สิงหาคมนี้ บรรยากาศน่าจะยังคึกคักแต่ไม่เท่ากับช่วงหยุดต่อเนื่อง 6 วัน (30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม) ด้วยเพิ่งผ่านการเดินทางและท่องเที่ยวและวันหยุดต่อเนื่องน้อยกว่า การเดินทางคงเป็นระยะใกล้ๆ สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของไทย คือ เงินบาทอ่อนค่า ทำให้คนต่างชาติเดินทางมาเที่ยวและซื้อของในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่อง และวันนี้หลุด 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐแล้ว ประกอบกับปัจจัยเสริม ที่มีเที่ยวบินมากขึ้น ค่าตัวโดยสารลดลง ทำให้เดือนกรกฎาคม มียอดนักท่องเที่ยวเข้าไทยแตะ 2.4 ล้านคน สูงสุดในรอบ 8 เดือน โดยทิศทางการท่องเที่ยวจะดีขึ้นต่อเนื่อง และทั้งปีจำนวนนักท่องเที่ยวเกิน 25-28

ล้านคน

“คาบาท่อน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจนักท่องเที่ยวได้ดีในวันนี้ แต่ก็ยังไม่เท่าสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่ากว่าเงินบาท ทำให้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นสูงมากในปีนี้ และน่าจะเป็นปีแรกที่ไทยเสียดุลด้านท่องเที่ยวกับญี่ปุ่น ที่ปกติไทยจะได้ดุลญี่ปุ่นประมาณ 5 แสนคน แต่ตอนนี้เราน่าจะขาดดุล 3 แสนคน” นายกิตติกล่าว

ขงฟื้นชอพต์โลน/ต้งกองทุน

นายกิตติกล่าวว่า ยอมรับว่าธุรกิจภาคท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายกลางและเล็ก ยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และไม่น้อยที่ติดเครดิตบูโร แม้การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ประมาณ 34 หรือ 1 ใน 3 ยังระบุว่ารายได้ยังต่ำกว่าปี 2562 หรือก่อนเกิดโควิดระบาด ดังนั้น แม้จะมีลูกค้าจองมาแต่ก็รับได้น้อยกว่าที่ควรเป็นเพราะติดเรื่องเงินสำรองเพื่อใช้จ่าย ซึ่งสมาคมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังหารือออกแนวทางแก้ปัญหาเรื่องนี้ ก่อนเสนอรัฐบาลใหม่เห็นชอบ ทั้งนี้ ในแนวคิด คือ เสนอให้ต่อเนื่องโครงการชอพต์โลนสำหรับรายที่เจอปัญหาขาดสภาพคล่องจากต้องหยุดธุรกิจช่วงโควิด เบื้องต้นประมาณ 1 หมื่นล้านบาท อีกแนวคิดส่งเสริมในระยะยาว โดยตั้งธนาคารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวหรือกองทุนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งแบบให้กู้ยืม หรือร่วมทุน วงเงินเบื้องต้น 3 หมื่นล้านบาท

“โดยเป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย และหลังได้รัฐบาลใหม่ จะเสนอขอความเห็นชอบ หากได้รับความเห็นชอบ ก็จะมีระเบียบใหม่เพิ่มใบอนุญาตให้กับที่พักหรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีกว่า 1 หมื่นรายทั่วประเทศ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง เป็นส่วนหลักขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยวไทยต่อไป เอกชนเราก็คาดหวังว่าจะได้รัฐบาลใหม่ไม่เกินเดือนกันยายนนี้ และได้ ครม.ที่มีเสถียรภาพ” นายกิตติกล่าว

จับมือลดความเสี่ยงเที่ยวไทย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มีความห่วงใย กรณีเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตของนักท่องเที่ยว ทั้งที่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ จนเกิดความสูญเสีย และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว โดยอยากขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังคำเตือนของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด และบริเวณที่มีสัญลักษณ์ธงแดงแจ้งเตือน

อย่างเคร่งครัด เพราะหากฝ่าฝืนจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งกระทรวงมีเจ้าหน้าที่สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประจำสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทุกแห่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ TAC ตำรวจท่องเที่ยว อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือ

นายอารัญ นุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงออกนโยบายโครงการ 1 จังหวัด 1 โลฟการ์ด เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งไทยและฝั่งอันดามันต้องมีโลฟการ์ดในพื้นที่จังหวัด ยังมีอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา (อสทก.) โดยจะพัฒนาอาสาสมัครทั้งในจังหวัดน่านรองเดิม (เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี และภูเก็ต) และ 18 จังหวัดเป้าหมายใหม่ คาดว่าจะมีอาสาเพิ่มเป็น 1,000 คนในปี

ดอกแพงกระทกร.หวั่นผิณัดจ่าย

นางมาริสา สุโกศล หนูนกักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม เดือนกรกฎาคม 2566 จัดทำโดยสมาคมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำรวจ 10-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้ตอบแบบสำรวจ 91 แห่ง พบว่าปัจจัยผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นต่อความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ 52% ยังสามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ แม้มีการดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หากพิจารณาตามกลุ่มโรงแรมพบว่าโรงแรมระดับไม่เกิน 3 ดาว มีสัดส่วน 29% ที่ได้รับผลกระทบมาก โดยอาจผิณัดชำระหนี้ หรือต้องปรับโครงสร้างหนี้มากกว่ากลุ่มอื่น ขณะที่โรงแรมระดับ 5 ดาวขึ้นไป มีสัดส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มอื่น โดยอัตราการเข้าพักเดือนกรกฎาคมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 57.5% จากเดือนมิถุนายน ซึ่งมี 45.5% โดยเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในบางประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเพิ่มขึ้น พื้นที่ภาคตะวันออกมีอัตราการเข้าพักสูงสุดเฉลี่ย 68% รองลงมาคือภาคกลาง 66.2% ภาคใต้ 58% ภาคตะวันออกเฉลี่ยเหนือ 40% และภาคเหนือ

39.6% ส่วนคาดการณ์อัตราการเข้าพักเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 54.4%

“ความน่ากังวลจากสถานการณ์ของการเมืองในประเทศขณะนี้สมาคมหวังว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดโดยเร็ว พร้อมให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับรัฐบาลใหม่ เพื่อจะได้เห็นทิศทางของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงชะลอตัว หากเกิดสถานการณ์ความไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวลดลงเช่นกัน โดยภาคธุรกิจยังรอความชัดเจนเพื่อเร่งแก้ไข ปัญหา อาทิ ปัญหาด้านเที่ยวบินต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ความไม่สะดวกในการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะทำให้นักทุนการบริหารจัดการสูงขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมที่กู้เงินมาใช้ในช่วงนี้เพื่อใช้ปรับปรุงโรงแรม ลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักรใหม่ จ้างพนักงานเพิ่ม และต้องมีเงินหมุนเวียนทำธุรกิจ หลังจากที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวจากวิกฤตโควิด-19” นางมาริสากล่าว

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 6

พื่นชีพ ศก.

ห้วงขาดแคลนแรงงานพ่ง

นางมาริสากล่าวว่า ปัญหาขาดแคลนแรงงานของธุรกิจโรงแรมในเดือนกรกฎาคมใกล้เคียงกับเดือนมิถุนายน โดยกว่า 47% ขาดแคลนแรงงานแต่ส่วนใหญ่ยังไม่กระทบจำนวนลูกค้าที่รับได้ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของโรงแรมที่ตอบว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ แต่ยังไม่กระทบจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 18% ในเดือนก่อนเป็น 24% และเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือเป็นสำคัญ โดยโฮสชันที่จะถึงนี้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจะมีมากขึ้น มีสัดส่วนผู้ตอบกว่า 88% ส่วนที่เหลืออีก 12% ระบุว่าไม่มีปัญหาในช่วงโฮสชันที่จะถึงนี้ ส่วนแนวทางการรับมือกับปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงโฮสชันนี้พบว่า ธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะจัดการกับปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยการจ้างงานแรงงานแบบชั่วคราวเพิ่มขึ้นด้วยสัดส่วนผู้ตอบมากถึง 79% และเพิ่มทักษะและหน้าที่ของแรงงาน 73% นอกจากนี้ โรงแรมบาง

ส่วน 35% จะใช้เทคโนโลยี หรือระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานมากขึ้น ขณะที่ 28% จะเพิ่มค่าจ้างและค่าโอทีเพื่อดึงดูดแรงงาน และอีก 20% จะจ้างงานแบบประจำเพิ่มขึ้น

ทัวร์จีนกลับมาหดตัว40%

นางมาริสากล่าวว่า แนวโน้มลูกค้านักท่องเที่ยวจีนเข้าพักในไตรมาส 3-4 ปีนี้ โรงแรมส่วนใหญ่ 61% ประเมินว่าในไตรมาส 3 ลูกค้าจีนจะกลับมาเข้าพักไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันเมื่อปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด โดยส่วนใหญ่ยังเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางด้วยตัวเอง (เอฟโอที) และในไตรมาส 4 คาดว่าลูกค้าจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ 69% ของผู้ตอบมองว่าสัดส่วนลูกค้าจีนที่กลับมาจะน้อยกว่า 40% เมื่อเทียบกับก่อนเกิดโควิด-19 โดยภาพรวมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมีสัดส่วนน้อยลง สะท้อนจากโรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% คิดเป็น 60% ของผู้ตอบ โดยกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้าพักส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเอเชียและตะวันออกกลาง

ล้นยอดไกลเด้นวิควันชาติจีน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดนักท่องเที่ยวจีนเติบโตต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นเป็น 4 แสนคนต่อเดือนแล้ว จากเดิม 3 แสนคน คาดถึงหลัก 5 แสนคนในเร็วๆ นี้ ถือเป็น การเติบโตแบบออร์แกนิกตามช่วงเวลาของฤดูกาลท่องเที่ยว (โฮสชัน) โดยหลังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ลดเงื่อนไขการพิจารณาขอตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว หรือขอวีซ่าเที่ยวประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น ได้แก่ ลดเอกสารเหลือ 6 รายการ อาทิ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย ตัวเครื่องบิน รวมถึงลดจำนวนวันพิจารณาเหลือ 7 วันทำการ จากเดิมไม่เกิน 14 วัน ให้สอดคล้องที่ ททท. อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรม VPSS (Visa Pre-Screening System) ช่วยอำนวยความสะดวกออกวีซ่าสำหรับกรุปทัวร์นักท่องเที่ยวจีน ลดเวลาพิจารณาวีซ่าให้เร็วขึ้นไม่เกิน 3-5 วัน คาดหวังจะออกใช้ทันเดือนตุลาคมนี้รับช่วงโฮสชันต่างชาติมาไทย โดยเฉพาะช่วงไกลเด้นวิคหยุดยาววันชาติจีน

ดันยอดแตะ6แสนคนต่อเดือน

“เป้าหมายทั้งปี 2566 ตลาดต่างชาติที่ 25 ล้านคน ส่วนถึง 28-30 ล้านคน ขึ้นอยู่กับ

ตลาดจีนจะเพิ่มอัตราเร่งมากน้อยเท่าใด ตอนนี้เชื่อมั่นว่าเป้าหมายจีนทั้งปี 2566 อยู่ที่ 4 ล้านคน ส่วนถึง 5 ล้านคนใหม่ต้องรอลุ้นช่วงไฮซีซั่นเดือนตุลาคมว่าคนจีนมาเที่ยวมากน้อยเท่าใด บวกกับอนุมัติวีซ่าได้เร็วกว่าเดิม จะดึงนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มอีก 1 แสนคน เป็น 6 แสนคนต่อเดือน การปรับเงื่อนไขพิจารณาวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จีน กลุ่มประชุมสัมมนาเชิงท่องเที่ยว (ไมซ์) ด้วย เพราะกลุ่มไมซ์มักเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ ลดวงพิจารณาวีซ่าไม่เกิน 3-5 วันจะช่วยเหลือต่อการทำธุรกิจมากที่สุด นายยุทธศักดิ์กล่าว

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า การใช้เวลานอนุมัติวีซ่าค่อนข้างนานได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสายการบิน เพราะวางแผนจำหน่ายตั๋วยาก อย่างขายตั๋วออกไปแล้วแต่วีซ่ายังไม่ออกหรือขายตั๋วไม่ได้เต็มจำนวนเพราะวีซ่าออกไม่ทันตามเวลาที่ต้องการ ส่วนนี้ส่งผลกระทบต่อสายการบินที่ควรที่นำตัวบินส่งนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยรับลดลง และไม่ทันตัวตามที่ควรจะเป็นด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของระบบโปรแกรม VPSS ทพท.ยืนยันว่ามีความพร้อมและยินดีที่จะทำออกมา ช่วยลดจำนวนวันพิจารณาวีซ่า เพราะเป็นระบบที่ ทพท.จะรับหน้าที่ในการพิจารณาเอกสารที่นักท่องเที่ยวจีนยื่นเข้ามาให้ตามเงื่อนไข อาทิ เดินทางจริง เข้าพักจริง มีโปรแกรมท่องเที่ยวจริง ซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในระบบที่กำลังพิจารณาขึ้น แต่ในส่วนของ การตรวจสอบเส้นทางการเงินอันนี้อาจไม่สามารถเข้าไปตรวจพิจารณาได้ถึงขนาดนั้น แต่เชื่อว่าหากสามารถตรวจสอบเอกสารในเมืองต้นได้ก่อนจะช่วยลดเวลาพิจารณาวีซ่าของ กต.ให้เร็วขึ้นได้แน่นอน

ลดวันอนุมัติวีซ่าทัวร์จีนไม่ตอบใจ

นายศิษฏ์วีชร ชิวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) เปิดเผยว่า จากกรณีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ลดเงื่อนไขการพิจารณาขอตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวหรือขอวีซ่าเที่ยวประเทศไทย เพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้นนั้น การยื่นเอกสารตามรายการที่ประกาศเหลือ 6 รายการ แม้จะลดรายการยื่นน้อยลงแต่มองว่ายังเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการของบริษัททัวร์อยู่ดี เพราะต้องมารอลุ้นว่านักท่องเที่ยวที่ยื่นขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติทันทีเลยหรือไม่ ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ในส่วนระบบที่ยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควรนั้นยังต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักท่องเที่ยว เพราะรัฐบาลรักษาการไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก รวมถึงเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามานโยบายภาครัฐต่างๆ รวมถึงการยื่นวีซ่าก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วยอีก

นายศิษฏ์วีชรกล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน มี 1,935,241 คน ช่วง 5 เดือนที่เหลือปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดือนละ 4-5 แสนคน ทำให้ตลอดทั้งปี 2566 น่าจะได้ประมาณ 4.2-4.5 ล้านคน แต่หากต้องการจะให้ได้ถึงจำนวน 5 ล้านคนตามเป้าหมายทั้งปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ควรต้องลุ้นกันเหนื่อยมากกว่าปกติ

คลังรูดศึกษาภาษีคาร์บอน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กล่าวความคืบหน้าภาษีคาร์บอน (carbon tax) ว่ากรมอยู่ระหว่างจัดทำโครงสร้างและประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวมทั้งจัดตั้งทีม หลังได้ศึกษาและเจรจากับสหภาพยุโรปเรื่องมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน หรือ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) เพื่อให้ได้ภาษีคาร์บอนของไทยเป็นมาตรฐานสากล หลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของสินค้าแต่ละชนิด ทั้งภาษีรถยนต์ ภาษีน้ำมัน ภาษีค่าตัวโหนดชนิดโหนดปล่อยคาร์บอนมากที่สุดจะจัดเก็บภาษีมาก ถ้าปล่อยน้อยก็จัดเก็บภาษีน้อย ทั้งนี้ ต้องศึกษาและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการปล่อยวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไป

“ในอนาคตมาตรการซีแบมจะมีความเข้มงวดมากขึ้น โดยไม่ได้ดูเพียงตัวสินค้าเข้าว่าการผลิตมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไร ซึ่งมี 3 scope คือ 1.พิจารณาจากกระบวนการผลิตของสินค้า 2.พิจารณาการใช้ไฟฟ้า หรือพลังงานสะอาดในโรงงานเท่าไร และ 3.ขยายการพิจารณาถึงห่วงโซ่อุปทานของสินค้า โดยบทบาทของกรมต้องเตรียมไว้ก่อน เหมือนกับกฎหมายการประมง IUU Fishing ปัจจุบันไม่แค่มีกฎหมายซีแบมของสหภาพยุโรปเท่านั้น ยังมีสหรัฐฯกำลังผลักดันกฎหมายการเก็บภาษีคาร์บอน (CCA) สำหรับสินค้าผลิตในประเทศ และมาตรการปรับราคาคาร์บอน

สำหรับสินค้านำเข้าก่อนข้ามพรมแดนคล้ายกับซีแบม ต่อไปส่งออกยุโรป หรืออเมริกาต้องโดนกฎหมายนี้หมด” นายเอกนิติกล่าว และว่า โครงสร้างภาษีกรมสรรพสามิตรายได้มาจาก 1.ภาษีน้ำมัน 40% 2.ภาษียรถยนต์ 25-30% 3.เบียร์ 4.สุรา 5.ยาสูบ และ 6.เครื่องดื่ม รวมทั้ง 6 สินค้าเป็นรายได้ 95% โดยจะเห็นว่าสินค้าที่กรมจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะน้ำมันรถยนต์นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ส่วนภาษีเบตเตอร์ ภาษีไปโอเอทีสิน และภาษีคาร์บอนจะเป็นสินค้าใหม่ที่จะเป็นทั้งแหล่งรายได้ และส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต

แนวโน้มราคาน้ำมันยังสูง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกว่า ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูง นักลงทุนคาดการณ์ว่าเงินมีแนวโน้มความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูงขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ประกอบกับสัญญาณความต้องการใช้มันดิบตั้งตัวจากการลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย โดยซาอุดีอาระเบียเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 และประกาศขึ้นราคาน้ำมันดิบที่ส่งมายังคู่ค้าในเอเชียอีกด้วย ขณะที่รัสเซียได้ลดการส่งออกน้ำมันกว่า 500,000 บาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงสิ้นปี จะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดลดลงกว่า 1.5% อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาดูความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ยังคงชะลออุปสงค์น้ำมันโลกโดยรวม

นายวัฒนพงษ์กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ช่วง 17-23 กรกฎาคม 2566 ราคาน้ำมันดิบดูไบและเวสต์ เท็กซัส เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 80.57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ 75.68 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ราคากลางน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดภูมิภาคเอเชีย ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน 95, 92 และ 91 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 100.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ 95.15 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ 97.95 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 101.23 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สำหรับค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 34.4056 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ต้นทุนน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.55

บาทต่อลิตร และต้นทุนน้ำมันดีเซลลดลง 0.02 บาทต่อลิตร ส่งผลต่อค่าการตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของน้ำมันกลุ่มเบนซิน และน้ำมันดีเซล อยู่ที่ระดับ 2.44 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ฐานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2566 กองทุนน้ำมันมีสินทรัพย์รวม 42,632 ล้านบาท หนี้สินกองทุน 93,070 ล้านบาท แบ่งเป็น ติดลบ จากบัญชีน้ำมัน 5,323 ล้านบาท บัญชีก๊าซ แอลพีจี 45,115 ล้านบาท

ขอความร่วมมือตรึงราคา

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ แล้ง หรือท่วม มีผลต่อ ต้นทุนสินค้าทั้งสิ้น แต่อาจไม่มีผลทันทีต่อราคาสินค้าในประเทศ เพราะไทยยังมีผลิตเพียงพอ และพอส่งออก เช่น ข้าว แม้ข้าวถูกราคาจะสูงขึ้น 10-20 บาท แต่ก็แค่ระยะสั้นและข้าวบางชนิดเท่านั้น อย่างข้าวขาว วันนี้สูงเพราะมียอดส่งออกมาก ข้าวหอมสูงเพราะมีคำสั่งซื้อใหม่แล้ว ตอนนี้ก็มีตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์หากมีปัญหาจะเร่งแก้ไข พร้อมกับขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าให้มากที่สุด เช่น อาหารสัตว์

รายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ล่าสุด ระบุว่า สถานการณ์การผลิตและการตลาดปัจจุบัน ข้าวหน้าปี 2566/67 คาดผลผลิต 26.63 ล้านตันข้าวเปลือก ลดลง 3.27% เพราะฝนมาล่าช้า ฝนทิ้งช่วง ทำให้

ขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตร รวมทั้งปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ราคาสูง เกษตรกรจึงปรับลดปริมาณการใช้ ข้าวหน้าปี

ปี 2566 มองผลผลิต 7.72 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้น 25.14% และความต้องการสูงจากส่งออกได้มากทำให้ราคาข้าวยังขยับได้ดี เช่น ข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีหอมมะลิ เฉลี่ยเกินตันละ 14,112 บาท ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยเกินตันละ 10,813 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตลดลงแต่ราคา ยังสูง ยางพาราขยับขึ้นหรือลงเล็กน้อย

รายงานข่าวระบุว่า จีนมีการรายงานข้อมูลถึงความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจจีน โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ลดลง 0.3% แสดงถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคจำกัด ขณะเดียวกันดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกา และจีน ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มหดตัว อาจทำให้ราคาขายได้รับแรงกดดันตามไปด้วย แต่หลายประเทศได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งธนาคารกลางสหรัฐ แนวโน้มยุติขึ้นดอกเบี้ย หรือยุโรป รัฐบาลเยอรมันประกาศแผนจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และอาจทำให้ราคาขายได้รับแรงหนุนตามไปด้วย

กรมชลฯ ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯลุ่มจพย.วอนเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ลดเสียหายจากเอลนีโญ



ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2566 เรื่องขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 9 พ.ค. 2566 เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝนปี 66 ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการได้มาตรการดังกล่าวเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งล่าสุดกรมชลฯ เห็นว่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกระทบต่อปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกตินำมาซึ่งปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในภาพรวมซึ่งจะต้องพิจารณาเรียงตามภารกิจที่สำคัญคือการอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

“เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนและปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในขณะนี้ พบว่าใกล้เคียงกับปี 2562 ต่อเนื่อง 63 ทำให้เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนมีปริมาณน้ำใช้การได้จาก 4 เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ประมาณ 5,000-7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก ซึ่งต้องบริหารจัดการเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและอื่นๆ ยกเว้นด้าน



การเกษตร เหตุจากน้ำต้นทุนไม่พอ ดังนั้นจึงได้มีหนังสือถึงพววจ.ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทราบเพื่อขอความร่วมมือไม่ทำนาปีต่อเนื่อง เพื่อประหยัดน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อการทำการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้น” นายทวีศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ กรมชลฯ รายงานสถานการณ์น้ำว่า ณ วันที่ 9 ส.ค. 66 แผนการจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 14,851 ล้านลบ.ม. ปัจจุบันจัดสรรแล้ว 11,087 ล้านลบ.ม.(75%) โดยลุ่มเจ้าพระยาแผนจัดสรร 5,500 ล้านลบ.ม. จัดสรรแล้ว 4,664 ล้านลบ.ม.(85%) สำหรับเพาะปลูกข้าวนาปีข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค. 66 แผนเพาะปลูกทั้งประเทศ 16.98 ล้านไร่

เพาะปลูกไปแล้ว 13.50 ล้านไร่(80%) ลุ่มเจ้าพระยาแผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.05 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 7.15 ล้านไร่(89%)

สำหรับปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ส่งผลให้ทั้งประเทศไทยเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินานจนถึงปีหน้านั้น กรมชลฯ ได้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างประณีต และเน้นย้ำให้มีการเก็บกักน้ำในลำน้ำให้ได้มากที่สุด รวมถึง

ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อสำรองน้ำรับมือกับผลกระทบดังกล่าว.

5พืชหลักเจอแล้ง-สูญเสีย3.4หมื่นล.

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดปี 2567 รายได้เกษตรกร 5 พืชหลักลดลงราว 4.0% จากแรงกดดันของปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเป็นการหดตัวติดต่อกัน 2 ปี จากปริมาณฝนที่น้อยลงกระทบต่อผลผลิตเกษตรกรตั้งแต่ปี 2567 และเกษตรกรเร่งปรับตัวรับมือภัยแล้งที่อาจยาวนานกว่าที่คาดและส่งผลกระทบต่อเนื้อไปยังปี 2568 ทั้งนี้ ในมิติเชิงลึกของเศรษฐกิจภาคเกษตรแบ่งออกเป็น 5 พืชหลัก ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยในปี 2565 กว่า 8.75 แสนล้านบาท โดยปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 ราว 12.7% จากสถานการณ์ฝนที่เอื้ออำนวยต่อผลผลิตและผลของราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ttb analytics คาดรายได้เกษตรกรกลุ่ม 5 พืชเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับลดลงเหลือ 8.40 แสนล้านบาท ลดลง 3.9% หรือราว 3.4 หมื่นล้านบาท จากปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 27% แต่ด้วยปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากฝนที่มากในปีก่อนยังอยู่ในระดับที่สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้ ส่งผลให้พืชบางกลุ่มในภาพรวมยังไม่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าวเปลือกที่ผลผลิตรวมใกล้เคียงกับปีก่อนจากนาปรังมีผลผลิตดีจากปริมาณต้นปียังอยู่ในระดับที่สามารถทำการเกษตรได้ และผลผลิตนาปีที่ยังได้รับผลกระทบไม่มากในปี 2566 นี้

ปรากฏการณ์'เอลนีโญ'ป่วนโลก

ภัยแล้งกระทบน้ำท่วมเพาะปลูก/ชาวนาใจฟูราคาข้าวพุ่ง



“วิกฤตอาหารโลก” เป็นอีกประเด็นที่ต้องจับตา ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อพลังงานโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีผลกระทบมาถึงราคาอาหารทั่วโลกทำให้แพงขึ้นตามไปด้วย นั่นเพราะราคาค่าวัตถุดิบทางการเกษตรที่นำมาใช้ทำอาหารได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันยังมี **ปรากฏการณ์เอลนีโญ** ที่เป็นภัยคุกคาม โดยเฉพาะกับภาคเกษตรกรรมทั่วโลก สำหรับ ภาคเกษตรของไทยเองก็กำลังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นกัน โดยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สถานการณ์เอลนีโญแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอ่อน 0.5-1.0, ระดับปานกลาง 1.0-1.5 และระดับรุนแรง เกินกว่า 1.5 ซึ่งในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.ที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในระดับ 0.8 ซึ่งช่วงที่มีสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงตอนปี 2559 อยู่ที่ระดับ 1.2 และกรมชลประทานรายงานในปี 2566 นี้ ปริมาณน้ำของไทยจะลดลง 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 ปี โดยปริมาณน้ำในเขื่อนปีนี้คาดว่าจะน้อยกว่าปี 2565 ประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบกับพืชผลการเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานอย่างแน่นอน

จากปัจจัยกดดันดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาอาหารโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขณะนี้ผลผลิตทางการเกษตรที่กำลังถูกจับตาคือการขึ้นราคาของพืชไร่ไม่แพ้กัน โดย Oscar Tjakra นักวิเคราะห์อาวุโสจาก Rabobank ธนาคารอาหารและการเกษตรระดับโลกได้ออกมาระบุว่า ราคาข้าวในตลาดโลกยังมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ของไทยมีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง 40% นั่นแปลว่ามีโอกาสและความเป็นไปได้สูงที่ผลผลิตข้าวของประเทศไทยในปีนี้อาจจะไม่ถึงเหมือนปีที่ผ่านๆ มา

ซึ่ง **กรมการข้าว** ได้รายงานมา คาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2566 จะมี

ปริมาณ 32.35 ล้านตัน ลดลงประมาณ 2 ล้านตัน หรือราว 5.8% จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องทั้งระดับภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นหรือไม่ และน้ำต้นทุนจะมีเพียงพอรองรับการเพาะปลูกหรือไม่

ขณะเดียวกัน “อินเดีย” ซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 โดยครองสัดส่วนมากกว่า 40% ของการส่งออกข้าวของโลก ประกาศระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติ เนื่องจากฝนที่ตกหนักทางตอนเหนือของประเทศในช่วงก่อนหน้านี้ได้ทำลายพืชผลที่เพิ่งปลูกในรัฐต่างๆ ของ

อินเดีย ส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากต้องลงมือปลูกข้าวใหม่ ซึ่งสร้างความกังวลให้ทั่วโลกว่าจะนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนอาหารเพิ่มสูงขึ้น โดยอินเดียระบุว่า มาตรการระงับส่งออกข้าวขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมชาติมีเพียงพอ และแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารเพิ่มสูงขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศซึ่งมีราคาขายปลีกเพิ่มขึ้นถึง 11.5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2566 เป็นต้นไป

โดย **ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย** คาดว่า ผลกระทบของเอลนีโญที่มีต่อภาคเกษตรไทยในปี 2567 คงมีความรุนแรงขึ้น สร้างความเสี่ยงต่อผลผลิตสินค้าเกษตรให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะพืชฤดูแล้ง ทั้งด้านปริมาณและจำนวนพืชที่เสียหาย โดยอาจมีตัวเลขความเสียหายมากกว่าปี 2566 คือมากกว่า **48,000 ล้านบาท** ซึ่งเป็นความเสียหายที่มีต่อข้าวนาปรังเป็นหลัก เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปรังจะทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมากในไตรมาส 1 รวมไปถึงพืชฤดูแล้งอื่นๆ อย่างมันสำปะหลังและอ้อย ที่อาจได้รับความเสียหายชัดเจน

และด้วยสภาพอากาศโดยรวมที่ร้อนแล้งในปี 2567 อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการปลูกข้าวนาปีในไตรมาส 2 ด้วยที่อาจปลูกไม่ได้ หรือมีผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง กดดันผลผลิตข้าวนาปี ทำให้ภาพรวมในปี 2567 ความเสียหายของข้าวคงมีสูง เพราะมาจากทั้งข้าวนาปรังและนาปี ซึ่งอาจมีตัวเลขความเสียหายใกล้เคียงหรือมากกว่าปี 2568

ทั้งนี้ **สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย** ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยมองว่าหลังจากนี้ตลาดข้าวโลกจะชะลอตัว รวมถึงทำให้การส่งออกข้าวไทยได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดราคาข้าวแต่ละ

ชนิดที่อยู่ระหว่างการทำสัญญาซื้อขายอาจต้องเลื่อนออกไป ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศไทยมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 10%

ขณะที่ **“กระทรวงพาณิชย์”** เองได้มีการตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์เอลนีโญที่ก่อให้เกิดภาวะภัยแล้งทั้งต่อไทยและทั่วโลก รวมทั้งติดตามการผลิต การตลาด ราคาข้าว และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย ขณะที่ผลกระทบจากการที่อินเดียงดส่งออกข้าวขึ้น “กระทรวงพาณิชย์” รายงานว่า มีสาเหตุจากรัฐบาลอินเดียต้องการให้ราคาข้าวในประเทศลดลง จึงระงับการส่งออกเพื่อดูแลผู้บริโภคในประเทศ ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น และมีความผันผวน ซึ่งก็ยังไม่สามารถประเมินราคาได้อย่างชัดเจน โดยมองว่าเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกข้าวไปตลาดแอฟริกาที่เติมนำเข้าจากอินเดีย ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรไทยขายข้าวเปลือกได้ราคาที่สูงขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่าเฉพาะข้าวเจ้าตอนนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นไปแล้ว 7% สูงกว่าก่อนที่อินเดียจะห้ามส่งออก ส่วนอาหารสัตว์และปศุสัตว์ต้นทุนจะสูงขึ้น รวมไปถึงราคาข้าวถุงก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ ระบุว่า ได้สั่งการให้ดูแลราคาข้าวในอนาคต โดยให้หาจุดสมดุล เพราะในขณะที่ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นเกษตรกรได้ประโยชน์มากขึ้น จะส่งผลให้ข้าวสารราคาเพิ่มขึ้น ถ้าแพงเกินไปก็ต้องกำกับควบคุมให้อยู่ในจุดสมดุล ผู้บริโภคได้รับ ได้ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้ ให้วินวินทุกฝ่าย ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และถ้าเสียประโยชน์ให้เสียน้อยที่สุดทุกฝ่าย โดยวอร์รูมมีหน้าที่ต้องไปดูให้เหมาะสม

โดยราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 4 ส.ค. 2566 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 14,500-16,000 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 12,000-13,000 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 11,000-12,000 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้ว และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 13,500-14,700 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าประกันรายได้แล้ว ส่วนราคาข้าวถุงกรมการค้าภายในรายงานมา ข้าวหอมมะลิ 5 กิโลกรัม (กก.) เฉลี่ยปีที่แล้ว 209 บาท ขณะนี้ 210 บาท ข้าวขาว 100% ปีที่แล้วเฉลี่ย

119 บาท ปีนี้ 118 บาท

ด้าน **ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์** **นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย** ระบุว่า ปีนี้มีแนวโน้มเป็นปีทองของเกษตรกร เพราะขณะนี้ข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสด อยู่ที่ตันละ 12,000 บาท ไม่เคยปรอท และไม่เคยเห็นมาก่อน ส่วนราคาข้าวตลาดโลก เฉพาะข้าวขาวขึ้นมาเป็น 100 เหรียญฯ สหรัฐต่อตันแล้วนับตั้งแต่อินเดียห้ามส่งออก แต่กียังไม่แน่นอน เพราะไม่รู้ว่าจะอินเดียจะเอาอย่างไรต่อ จะห้ามขายหรือไม่ เพราะแม้จะห้ามก็ยังมีเปิดช่องให้หลายประเทศซื้อได้ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

ด้าน **ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี (ttb analytics)** ระบุว่า คาดรายได้เกษตรกร

กลุ่ม 5 พืชเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับลดลง

เหลือ 8.4 แสนล้านบาท ลด

ลง 3.9% หรือราว 3.4 หมื่นล้าน

บาท จากปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่า

เฉลี่ยถึง 27% แต่ด้วยปริมาณน้ำ

ในอ่างเก็บน้ำที่ได้รับอิทธิพลจาก

ฝนที่มากในปีก่อน ยังอยู่ในระดับที่

สามารถปล่อยน้ำเพื่อการเกษตรได้

ส่งผลให้พืชบางกลุ่มในภาพรวม

ยังไม่ได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว

เปลือกที่ผลผลิตรวมใกล้เคียงกับปี

ก่อนจากนาปรังมีผลผลิตดี จากปริมาณต้นปียังอยู่

ในระดับที่สามารถทำการเกษตรได้ และผลผลิต

นาปีที่ยังได้รับผลกระทบไม่มากในปี 2566

หากฉายภาพให้ชัดคือ กลุ่มพืชเศรษฐกิจที่

ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มพืชที่ต้องการน้ำมาก เช่น

ข้าว ที่คาดว่าผลผลิตในปี 2567 ภาพรวมอาจลด

ลง 16-18% โดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังที่คาดว่า

จะมีผลผลิตลดลงถึง 35-40% และอ้อยที่ผลผลิต

อาจลดลงประมาณ 13-17% จากปริมาณฝนที่น้อย และขาดช่วง อาจส่งผลกระทบต่อความชื้นในดิน ส่วนกลุ่มพืชเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้รับผลกระทบ เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน จากพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนสูง และพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน รวมถึงมีน้ำสำรองที่เป็นกลุ่มพืชที่ทนแล้งได้ดีและต้องการน้ำน้อย

ปี 2566 เป็นปีที่เกษตรกรไทยเผชิญกับ

ความยากลำบากจากภาวะฝนน้อย และผลกระทบ

จากปรากฏการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะมีต่อเนื่อง

ไปจนถึงปี 2567 อย่างไรก็ตามผลกระทบทางลบ

ของภาคเกษตรในปี 2566 และปี 2567 อาจเป็น

เพียงแค่จุดเริ่มต้น เนื่องจากภาวะฝนน้อยและ

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อ

ต่อเนื่อง (Domino Effect) ทั้งเชิงปริมาณในปี

2568 ทำให้กลุ่มพืชที่ต้องการน้ำปานกลาง-น้อยอาจ

ได้รับผลกระทบที่น้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภคในภาค

การเกษตร จากภาวะภัยแล้งที่อาจลากยาว อันจะ

ส่งผลกระทบต่อปริมาณการเพาะปลูก และรวมถึงผลกระทบ

ในเชิงคุณภาพที่ผลผลิตต่อไร่อาจลดลงจากความ

แห้งแล้ง ที่กระทบต่อความสมบูรณ์ของกลุ่มพืช

ยืนต้น เช่น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน

อย่างไรก็ดี **ttb analytics** เสนอแนะให้ภาค

รัฐและเอกชนเร่งรับมือ บริหารจัดการการเพาะ

ปลูกพืชด้วยประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก

ทฤษฎีการเกษตร เช่น การวางแผนบริหารจัดการ

การใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปลูกพืช

หมุนเวียนในพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของดิน พิจารณาการปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อย

รวมถึงยกระดับการผลิตเทคโนโลยีการเพาะปลูก

เช่น การทำการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือที่ดี!!



'ธ.ก.ส.' เซ็น 3 โครงการสินเชื่อหมุน BCG

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้ BCG Model โดยส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร บุคคล นิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร ผ่านสินเชื่อ BCG Model วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ 2.สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน และ 3.สินเชื่อสีเขียว เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรหันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เตือน 22 จว. รับมือแล้งน้ำ

งดทำน่านอกฤดู ประมง 'น้ำโขง' แจ้ง-ปลาตายอีก

กรมชลฯ ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ
22 จว. ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตือน
ชาวนางดทำนาปีต่อเนื่อง
เหตุน้ำในเขื่อนเหลือน้อย
อีกทั้งลด อ่านต่อหน้า 2

● เตือน 22 จว.

ต่อจากหน้า 1

ความเสียหายจากเอลนีโญ ขณะที่ประมงน้ำโขงที่ซึ่งความเค็มรื้อนหนัก
ปลาในกระชังน็อกน้ำตาย 400 กระชัง เนื่องจากน้ำโขงขึ้นพรวด
ชาวบ้านแม่สามแลบ สบเมยระดมสร้างสะพานไม้ชั่วคราวสะพานบ้าน
กอมูเคอ-กลองโซล หลังถูกน้ำป่าซัดขาดจนใช้การไม่ได้ เดือดร้อนทั้งตำบล
เมื่อวันที่ 11 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านกอมูเคอ กลองโซล
ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สามแลบ
ช่วยกันตัดไม้สร้างสะพานไม้ชั่วคราว บริเวณสะพานเข้าบ้านกอมูเคอ-
กลองโซล เพื่อให้รถจักรยานยนต์ผ่านสัญจรได้ บรรเทาความเดือดร้อน
หลังก่อสร้างถูกน้ำป่าซัดเสียหายทั้งสองด้าน รถทุกชนิดไม่สามารถ
ผ่านได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมามี

โดยวันน้ำกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 พร้อมเครื่องจักร
นำเอาสิ่งกีดขวางที่ทับถมบริเวณสะพานออก เพื่อเบี่ยงทางน้ำลงดิน
ลตสะพานให้ใช้ได้ชั่วคราวเพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรเข้าออกได้
รวมถึงการนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าพื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางระหว่าง
บ้าน กอมูเคอและบ้านกลองโซล ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้อง
ทำสะพานใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือแนวทางการจัดสรร
งบประมาณกันต่อไป

ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
แม่ฮ่องสอนรายงานเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน
พื้นที่ อ.สบเมย ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เวลา 14.00 น. มีฝนตกหนัก
ต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.สบเมย
4 ตำบล 25 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 9,635 คน 4,339 ครัว
เรือน ทางหลวง ทางหลวงชนบท ถนนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เสียหายรวม 34 จุด

โดยพื้นที่บ้านแม่ตอละ ต.แม่สามแลบ เสียหายหนักสุด ราษฎรได้
รับผลกระทบ 83 ครัวเรือน 340 คน ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย น้ำป่าไหล
หลากพัดบ้านเรือนเสียหาย 12 หลัง สะพานในหมู่บ้านถูกตัดขาด
1 จุด ปัจจุบันการสัญจรสามารถเข้าออกได้ตามปกติ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจ.หนองคาย
วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ ได้ 10.78 เมตร ลด
ลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.57 เมตร ค่ากว่าดลิ่ง 1.42 เมตร วันนี้ไม่มี
ฝนตกในพื้นที่ ส่วนน้ำโขงในพื้นที่ อ.เชียงคาน จ.เลย ก็ลดลงเช่น
เดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีกระแสน้ำโขงที่ไหลเอ่อ
ท่วมขึ้นมากในพื้นที่ อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย ส่งผลกระทบต่อ
กับผู้เลี้ยงปลากว่า 50 กระชัง ล่าสุด วันนี้สภาพปลากระชังในแม่น้ำโขง
ของกลุ่มเกษตรกรที่บ้านคกิ้ว ต.ปากชม อ.เชียงคาน กว่า 400 กระชัง เกิด
อาการนอนนิ่ง ขาดอากาศหายใจตายจำนวนมาก ดายชกกระชัง เนื่องจาก
แม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อวันที่ 7-10 ส.ค. น้ำไหลเชี่ยวและ
เต็มไปด้วยตะกอนขุ่นแดง ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1-1.5
ล้านบาท เกษตรกรต้องเร่งตัดปลากที่ยังไม่ตายขึ้นมาเข้าน้ำแข็งออกจากราย
แบบขาดทุน ราคา ก.ก.ละ 50 บาท ส่วนปลาที่ตายต้องรีบตัดทิ้ง ถือเป็น
ครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี

วันเดียวกัน คร.ทวิศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิด
เผยว่ากรมชลประทานมีหนังสือถึงผู้ว่าฯ ในลุ่มเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 9
ส.ค.2566 เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกษตรกรพื้นที่ลุ่ม
เจ้าพระยาลดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 เห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน

ปี 66 ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน
ปฏิบัติภายใต้มาตรการดังกล่าวเพื่อรองรับ

สถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลำสุดกรมชลประทานเห็นว่าจากปรากฏการณ์ เอลนีโญมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น กระทบต่อ ปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติ นำมาซึ่ง ปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในภาพรวม ซึ่งจะ ต้องพิจารณาเรียงตามภารกิจที่สำคัญคือการ อุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร อุตสาหกรรมและอื่นๆ

“เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณฝนและ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขณะนี้ พบว่าใกล้เคียง กับปี 2562 ต่อเนื่อง 63 ทำให้เมื่อสิ้นฤดูฝนมี ปริมาณน้ำใช้การได้จาก 4 เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ประมาณ 5,000- 7,500 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ซึ่งอยู่ใน เกษจ้น้อยมาก ต้องบริหารเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภคและอื่นๆ ยกเว้นด้านการเกษตร เหตุจากน้ำต้นทุนไม่พอ ดังนั้น จึงมีหนังสือ ถึงผู้ว่าฯ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ขอความร่วมมือ ผู้ว่าฯ ในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรและประชาชนทราบเพื่อขอความ ร่วมมือไม่ทำนาปีต่อเมือง เพื่อประหยัดน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ขณะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสียหายต่อการทำการเกษตรที่อาจจะเกิดขึ้น” นายทวีศักดิ์กล่าว

ส่วนปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้ทั้ง ประเทศไทยเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินาน จนถึงปีหน้านั้น กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำอย่างประณีต และเน้นย้ำให้มีการ เก็บกักน้ำในลำน้ำให้ได้มากที่สุด รวมถึงขอ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำ อย่างประหยัดเพื่อสำรองน้ำรับมือกับผลกระทบ จากปรากฏการณ์ ดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจังหวัดลุ่ม เจ้าพระยา ประกอบด้วย 22 จังหวัด ได้แก่ 1.กทม. 2.กำแพงเพชร 3.ชัยนาท 4.นครนายก 5.นครปฐม 6.นครสวรรค์ 7.นนทบุรี 8.ปทุมธานี

9.พระนครศรีอยุธยา 10.พิจิตร 11.เพชรบูรณ์ 12.ลพบุรี 13.สมุทรปราการ 14.สมุทรสาคร 15.สระบุรี 16.สิงห์บุรี 17.สุพรรณบุรี 18.อ่างทอง 19.อุทัยธานี 20.ตาก 21.สุโขทัย และ 22.ฉะเชิงเทรา

วันเดียวกัน กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) แจ้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก หลังพมร่องมรสุมกำลังปาน กลางพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง ขึ้น ทำให้ในช่วงวันที่ 12-18 ส.ค. มีพื้นที่เฝ้า ระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดิน โคลนถล่ม และพื้นที่ชุมชนเมืองที่เกษตรกรรม น้ำท่วมขังไม่สามารถระบายได้ทัน ดังนี้ภาคเหนือ เชียงราย (อ.แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง) เชียงใหม่ (อ.อมก๋อย), ตาก (อ.ท่าสองยาง แม่สอด แม่ระมาด อุ้มผาง), น่าน (อ.เมืองน่าน บ่อเกลือ ปัว เขียงกลาง ทุ่งช้าง เติมพระเกียรติ สองแคว) โดยเฉพาะจ.น่านซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วม ขังอยู่ในพื้นที่ อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา และอ. แม่จริม ระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย (อ.เมืองหนองคาย ฝาง ไร่ โพนพิสัย รัตนวาปี), บึงกาฬ (อ.เมืองบึงกาฬ ปากคาด บุ่งคล้า เขาค ศรีวิไล พรเจริญ โข่งพิสัย บึงโขงหลง), นครพนม (อ.เมืองนครพนม ท่าอุเทน ศรีสงคราม บ้านแพง นาทม โพนสวรรค์), สกลนคร (อ.บ้านม่วง อากาศอำนวย)

ภาคตะวันออก ระยอง (อ.เขาชะเมา บ้านค่าย แกลง บ้านฉาง), จันทบุรี (อ.เมือง จันทบุรี ชลขุ เขาคิชฌกูฏ ท่าใหม่), ตราด (อ.เมืองตราด กลองใหญ่ บ่อไร่ แหลมงอบ เขาสมิง เกาะกูด เกาะช้าง)

ภาคใต้ ระนอง (อ.เมืองระนอง กะเปอร์ กระบุรี), พังงา (อ.กระบุรี ท้ายเหมือง), ภูเก็ต (อ.เมืองภูเก็ต กะทู้ ฉลอง), สตูล (อ.ละงู) และ ตรัง (อ.กันตัง สิเกา ปะเหลียน)

ธ.ก.ส.จัด 3.5 หมื่นล้านบาทหนุนสินเชื่อ BCG Model

นายจักรชัย ทิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนภายใต้ BCG Model โดยส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร บุคคล นิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ผ่านสินเชื่อ BCG Model วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy Credit) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับผลผลิต 2) สินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Credit) เพื่อสนับสนุนการลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์ (Zero waste) โดยนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ 3) สินเชื่อสีเขียว (Green Credit) เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาด ธ.ก.ส. กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่อยู่ในช่วงเริ่มโครงการและอยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐาน กรณีเป็นเกษตรกร บุคคล อัตราดอกเบี้ย MRR

ต่อปี (MRR เท่ากับ 8.975% ต่อปี) และนิติบุคคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี (MLR เท่ากับ 5.625%) และกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน สำหรับเกษตรกร บุคคล จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1 ต่อปี และนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ย MLR -0.5 ต่อปี ทั้งนี้ กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนกำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือน พิเศษ ไม่เกิน 18 เดือน กรณีกู้เพื่อลงทุน ชำระคืนภายใน 15 ปี กรณีกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นชำระคืนภายใน 10 ปี พิเศษไม่เกิน 15 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2571

ตรึงราคาข้าวถุง บรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภค

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (กน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย โดยได้ขอความร่วมมือไม่ปรับขึ้นราคาจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในช่วงนี้ แม้ว่าราคาข้าวเปลือกจะปรับตัวสูงขึ้น และต้นทุนข้าวสารสูงขึ้น เพราะต้นทุนในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงยังเป็นสัดส่วนเดิม แต่หากเป็นต้นทุนใหม่ ก็ขอให้ช่วยตรึงราคาให้นานที่สุด เพื่อดูแลผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการข้าวถุงยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และยังได้ขอความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งค้าปลีก ให้ช่วยจัดโปรโมชั่นลดราคาจำหน่ายข้าวถุงหมุนเวียนกันไปในแต่ละยี่ห้อ เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงนี้ด้วย

“ขณะนี้ ราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 15,800 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 13,700 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 14,900 บาท ซึ่งชาวนาได้ประโยชน์ และส่งออกได้ประโยชน์ ส่วนผู้บริโภค กรมได้เข้าไปดูแล โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาไปก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจน เพราะอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหน

หรืออาจจะเลิกห้ามในเร็วๆ นี้ก็ได้ แต่ถ้าจำเป็น ต้องปรับขึ้นราคา ก็จะยึดหลักวิน วิน โมเดล ที่ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน และหากมีผลกระทบ ก็ต้องช่วยกันรับภาระ” นายวัฒนศักดิ์กล่าว

กรมมีแผนสำรองที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการข้าวถุง หากสถานการณ์ราคาข้าวถุงตึงตัว หรือมีทิศทางปรับสูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยจะผลิตข้าวสารบรรจุถุงราคาโรงงาน นำไปเปิดจุดจำหน่ายตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงจำหน่ายผ่านโมบายพาณิชย์ ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว แต่อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้

สำหรับสถานการณ์สินค้าอื่นๆ พบว่า มันสำปะหลัง เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 3.33 บาท ข้าวโพด 10.75 บาท ปาล์มน้ำมัน 5.80-6.00 บาท น้ำมันปาล์มขวด 45-46 บาท บางพื้นที่ 42-43 บาท หมูเนื้อแดง ยังทรงตัว กก. ละ 130 บาท เนื้อไก่ น่องติดสะโพก กก.ละ 80-90 บาท เนื้ออก กก.ละ 75-85 บาท ไก่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 4.30 บาท ส่วน ผักสด ปรับลดลง หลังฝนตก โดยผักกะน้า เฉลี่ย กก.ละ 35.30 บาท ถั่วฝักยาว เฉลี่ยกก.ละ 43.50 บาท กะหล่ำปลี เฉลี่ย กก.ละ 31.70 บาท ผักกาดขาว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: เสาร์ 12 สิงหาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15443

หน้า: 6(บนขวา)

Col.Inch: 54.30

Ad Value: 67,875

PRValue (x3): 203,625

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตรึงราคาข้าวถุงบรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภค

เฉลี่ย กก.ละ 34 บาท ฟักนึ่งเงินเฉลี่ย กก.ละ 30.20 บาท ฟักซี่ขึ้นเล็กน้อย เฉลี่ย กก.ละ 100 บาท เพราะเจอฝน ไบซ้า พริกขี้หนูจินดา เฉลี่ย กก.ละ 83 บาท และมะนาว เฉลี่ยลูกละ 2.70 บาท

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์สต็อกปุ๋ยเคมีขณะนี้ มีปริมาณ 1.02 ล้านตัน เพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูก และผู้ประกอบการยังมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์ราคา ถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจะติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งราคาปุ๋ยเคมีตลาดโลก และราคาจำหน่ายปลีกในประเทศที่ต้องสอดคล้องกัน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมได้ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยได้ชดเชยค่าอาหารสัตว์ให้เกษตรกรรายย่อย กก.ละ 1 บาท สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท ซึ่งเกษตรกรมีเวลาขึ้นเอกสารจนถึง 31 สิงหาคม 2566 และเตรียมช่วยลดภาระค่าดอกเบี้ย 3% ให้กับเกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิภ บอร์ด) เพื่อพิจารณา

นายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้ผลผลิตผลไม้ภาคใต้ ทุเรียนออกแล้ว 60% มังคุด 65-70% เงาะ 67% โดยราคาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทุเรียนเกรด AB กก.ละ 155-160 บาท เกรด C กก.ละ 115-120 บาท เกรด D กก.ละ 95-100 บาท มังคุด เกรดมันรวม กก.ละ 70-80 บาท ภาคกลาง กก.ละ 40-45 บาท กละ 50-65 บาท สับปะรดภูแล เชียงราย กก.ละ 11-12 บาท มะม่วงเขียวรวมกต ลำพูน เบอร์ 1-2 กก.ละ 15-16 บาท กละ 10-12 บาท และส้มโอทองดีเชียงราย เกรดสวย กก.ละ 14-15 บาท และ กละ กก.ละ 11-13 บาท

กรมได้เตรียมมาตรการรับมือมังคุดใน 3 จังหวัดภาคใต้ และนครศรีธรรมราช ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2566 จะเริ่มเปิดประมูล ซึ่งได้ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อแล้ว และยังได้นำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อ เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านห้างท้องถิ่น 600 สาขาทั่วประเทศ ขายในหมู่บ้าน และคอนโดมิเนียม และโมบายพาณิชย์ เพื่อช่วยเร่งระบายผลผลิต

พาณิชย์สั่งตรึงราคาข้าวถุง

● ขอห้างฯจัดโปรให้ต่อเนื่อง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงในช่วงนี้ แม้ว่าราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้น และต้นทุนข้าวสารสูงขึ้นก็ตาม เพราะเห็นว่าในขณะนี้ต้นทุนในการผลิตข้าวสารบรรจุถุง ยังคงเป็นสต็อกเดิม แต่หากเป็นต้นทุนใหม่ ก็ขอให้ช่วยตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดด้วยเช่นกัน เพื่อดูแลผู้บริโภค โดยผู้ประกอบการข้าวถุงยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันยังได้ขอความร่วมมือบรรดาห้างค้าส่งค้าปลีก ให้ช่วยจัดโปรโมชันลดราคาจำหน่ายข้าวถุงหมุนเวียนกันไปในแต่ละยี่ห้อ เพื่อลดภาระค่าครองชีพด้วย

“ปัจจุบัน ราคาข้าวเปลือกได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตันละ 15,600 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 13,700 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 12,500 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 14,900 บาท ทำให้ชาวนาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้ส่งออกก็ได้ประโยชน์เช่นกัน ขณะที่ผู้บริโภคที่อาจได้รับผลกระทบ กรมฯได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตให้ตรึงราคาไปก่อน เพื่อรอดูสถานการณ์ให้ชัดเจน เพราะอินเดียห้ามส่งออกข้าวขาว ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะนานแค่ไหน แต่ถ้าจำเป็นต้องปรับขึ้นราคา ก็จะมีหลักวัน-วัน โมเดล ที่ทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน”



ตะโพก กก.ละ 80-90 บาท เนืออก กก.ละ 75-85 บาท, ไข่ไก่ เบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 4.30 บาท ขณะที่ราคาผักสดได้ปรับลดลงหลังฝนตก โดยผักคะน้า เฉลี่ย กก.ละ 35.30 บาท, ถั่วฝักยาว เฉลี่ย กก.ละ 43.50 บาท, กะหล่ำปลี เฉลี่ย กก.ละ 31.70 บาท, ผักกาดขาว เฉลี่ย กก.ละ 34 บาท, ผักบุ้งจีน เฉลี่ย กก.ละ 30.20 บาท ขณะที่ราคาผักชีขึ้นเล็กน้อย เฉลี่ย กก.ละ 100 บาท เพราะเจอฝน ใบบัว ส่วนพริกขี้หนูจินดา เฉลี่ย กก.ละ 83 บาท และมะนาว เฉลี่ยลูกละ 2.70 บาท สำหรับราคามันสำปะหลัง กก.ละ 3.33 บาท, ข้าวโพด 10.75 บาท, ปาล์มน้ำมัน 5.60-6.00 บาท, น้ำมันปาล์มขวด 45-46 บาท

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ราคาข้าวถุงตึงตัว หรือมีทิศทางปรับสูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กรมฯมีแผนสำรองที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการข้าวถุง ผลิตข้าวสารบรรจุถุงราคาโรงงาน นำไปเปิดจุดจำหน่ายตามจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงจำหน่ายผ่านโมบายพาณิชย์ ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว แต่เมื่อถึงเวลาอาจไม่จำเป็นต้องใช้แผนนี้ก็ได้

ส่วนสถานการณ์สินค้าเกษตรอื่น ๆ ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง เช่น หมูเนื้อแดง ทรงตัวที่ กก.ละ 130 บาท, เนื้อไก่เนื้อสด

บางพื้นที่ 42-43 บาท เป็นต้น

ด้าน ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์สต็อกปุ๋ยเคมีขณะนี้ มีปริมาณ 1.02 ล้านตัน ถือว่ามีเพียงพอสำหรับฤดูกาลเพาะปลูก และผู้ประกอบการยังมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์ราคา ถือว่าปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมฯจะติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งราคาปุ๋ยเคมีตลาดโลก และราคาจำหน่ายปลีกในประเทศที่ต้องสอดคล้องกัน.

12 สิงหาคม ทรัพยากรแม่เที่ยว



งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไต้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15

เชิญร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไต้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 15 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ กำหนดจัดขึ้นวันที่ 10-15 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอด ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ภายในงานมีการปรับปรุงทัศนียภาพด้วยไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสัน เช่น ปทุมมา ดาวเรือง บานชื่น สร้อยไก่ แพงพวย ดาวกระจาย และชัลเวีย จำนวนกว่า 200,000 ต้น การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย นิทรรศการจากผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดงพรรณไม้หายาก การประกวดปลากัด การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพรรณไม้ โดยมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ การแจกต้นไม้ฟรีโดยกรมป่าไม้ อาทิ ชมพูพันธุ์ทิพย์ พะยูง ยางนา มะขามป้อม ทองอุไร ฯลฯ ให้ผู้เที่ยวชมงานนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น



ไร่ปดทองหลังพระ ชวนหนีกรุงมาเป็นเกษตรกร

“ใช้ชีวิตในเมืองสลิปกว่าปี ร่างกายเริ่มไม่ไหว ครั้งแรกเจอเนื้องอกในไตแบบไม่รู้สาเหตุ อาจเกิดจากการเป็นออฟฟิศซินโดรมและกินยาเยอะ ทำร้ายไต แต่เป็นเพียงก้อนเนื้อ พอช่วงโควิดเจออีกก้อนบริเวณปีกมดลูกข้างซ้าย ครั้งนี้เป็นมะเร็งระยะ 2 ต้องตัดมดลูกและรังไข่ รู้เลยว่าต้องกลับบ้าน กลับไปหารธรรมชาติ บำบัดทั้งร่างกายและจิตใจ...”

นุชจรินทร์ เฉลิมบุญ เล่าถึงการตัดสินใจหนีกรุงมาเป็นเกษตรกรเมื่อปี 2559 เคยปากขอที่นาที่สลิปไร่จากพ่อแม่สร้างศูนย์เรียนรู้สวนเกษตร “ไร่ปดทองหลังพระ ก้าวหน้ายั่งยืน (ฉลิมบุญ)” ในอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตั้งเป้าหมายระยะยาวเปิดจุดแคมป์ธรรมชาติบำบัดให้คนเมืองได้สูดอากาศบริสุทธิ์ กินอาหารอินทรีย์ ปลูกผักสวนครัว บันจอร์ยาน และทำกิจกรรมในบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ

เธอเล่าว่า พ่อแม่เป็นลูกชาวนาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีที่ดินนับร้อยไร่เป็นไร่นาที่ติดต่อกันในสมัยในหลวงรัชกาลที่ 5 แต่ครอบครัวแบ่งขายไปเรื่อย เหลือที่นาส่วนหนึ่งของพ่อ ซึ่งเป็นก้านัน ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช และพี่น้องบางคน

จริงๆ เธอไม่เคยคิดอยากเป็นเกษตรกร พ่อแม่รู้สึกเช่นกันไม่อยากให้ลูกๆ 3 คนเป็นชาวนา เพราะลำบาก ต้องปากกัดตีนถีบ รายได้ไม่พอ ปีหนึ่งทำนาได้ครั้งเดียว 3 เดือน เนื่องจากที่น้ำไม่ท่วม น้ำไม่ถึง ต้องรอเก็บเกี่ยวผลผลิตและปล่อยร้างอีก 9 เดือน

ส่วนราคาข้าวต้องถูกลงอีกจากความขึ้นจากหลักหมื่นเหลือหลักพัน เสียต้นทุนค่าปุ๋ย ค่าพันธุ์ แคมยังต้องจ้างแรงงานทำนา

"รุ่นพ่อแม่มีรายได้หลักจากการทำนา พอกินแต่ไม่พอใช้ ถ้าไม่ขายที่นาไม่มีทางอื่น ไม่มีเงินส่งลูกๆ เรียนจบปริญญาตรี เมื่อก่อนมีที่ดินเยอะกว่านี้ แต่พอต้องขายที่ดินบริเวณหน้าหลวงปู่ทวด และจัดสรรเงินส่งลูก 3 คนเรียน และซื้อที่นาอีกส่วนใน จ.สระบุรี ถ้าอาศัยการทำนาอย่างเดียว ไม่น่ารอด"

ส่วนนุชจรินทร์ หลังเข้ากรุงเทพฯ เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้งานครั้งแรกเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในปี 2540 ช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยำกุ้ง" นั้นทำให้เธอกลายเป็นพนักงานประจำรับใหม่กลุ่มสุดท้าย เพราะหลังจากนั้นบริษัทฟิวเจอร์พาร์คสั่งปรับพนักงานนานหลายปี

หลังทำงานในฟิวเจอร์พาร์ค 9 ปีกว่า เธอตัดสินใจออกมาเรียนปริญญาโทและทำฟรีแลนซ์งานประชาสัมพันธ์ ก่อนย้ายไปอยู่บริษัท อีซีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์ จำกัด ผู้บริหารร้านแฮมเบอร์เกอร์ Siam Steak และไล้กรอกพรีเมียมอีซีเอส จนล่าสุดเป็นพนักงานสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ (PMCU)

เธอบอกว่า ทุกวันนี้ 7 วัน ทำงานประจำ 5 วัน และหนีกรุงมาทำเกษตร 2 วัน เพราะรายได้จากไร่ยังไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาพัฒนาพื้นที่ต่อยอดอีกระยะหนึ่ง เพื่อเป็นอีกแหล่งรายได้พอเลี้ยงตัวเองหลังเกษียณกับพ่อแม่

แน่นอนว่า การทำโปรเจกต์ "ไร่ปิดทองหลังพระฯ" ใช้แนวคิดเกษตรกรรุ่นใหม่ ผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารศูนย์การค้าจากประสบการณ์การทำงาน การอยู่ร่วมกับสังคมชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ 3 ไร่ ประกอบด้วย ไร่พอเก็บเนื้อที่ 12 ไร่ แบ่งทำเกษตรผสมผสาน 6 ไร่ใน อ.มหาราช พระนครศรีอยุธยา ปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ เช่น พุง ยางนา มะขอกากัน มะขามเทศสีชมพู อีก 6 ไร่ อยู่ใน จ.สระบุรี เป็นพื้นที่ให้เขาทำนา

โซนพ่อบุญ ที่ดิน 1 ไร่ เป็นบ้านที่อาศัย และรอบๆ ปลูกพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์

สุดท้าย โซนพ่อกินอีก 1 ไร่ เปิดร้านค้าชุมชนและร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ซึ่งรอบๆ เป็นสวนปลูกมะม่วงและไผ่ยักษ์

สำหรับชื่อ "ไร่ปิดทองหลังพระ" กำหนดให้ยังยืน (เฉลิมบุญ) มาจากนามสกุล เฉลิมบุญ และต้องการสื่อถึงการเป็นผู้ปิดทองหลังพระมาตลอด ทั้งการบริหารที่ดินสร้างถนน ทำประปา



หมู่บ้าน และพ่อ คือ อดีตกำนัน จาง เฉลิมบุญ พยายามผลักดันโครงการสนับสนุนชาวนา เช่น โครงการแก้มลิง แต่ไม่มีใครรู้ผลงานเหล่านี้ ส่วนที่นาด้านหลังองค์หลวงปู่ทวดขนาดใหญ่ ครอบครัวยุติธรรมทำถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

นุชจรินทร์บอกว่า โซนพ่อกินจะเป็นหมุดหมายโปรเจกต์ในอนาคตขั้นต่อไป โดยวางแผนขยายร้านค้าชุมชนกึ่งคอมมูนิตี้มอลล์และแคมป์ในอนาคตใกล้ๆ คอนเซ็ปต์อับเล็ๆ ของชุมชน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร อาหารทะเล ขนม รองรับกระแสออนไลน์ และเป็นจุด Hang Out คาเฟ่เล็กๆ จะเริ่มต้นชัดเจนปลายปีนี้ หรือช่วงปลายฝนต้นหนาวจะทำแคมป์ก่อน จุดกางเต็นท์ประมาณ 10 คน เริ่มทดลองตลาดกับเพื่อนๆ ก่อน

จะทำเตียงนาคจำลอง จุดกางเต็นท์ และมีที่พักกระจายอยู่อาศัยตามสวนและบ้าน ไม่ใช่ที่พักสไตล์โรงแรม แต่เป็นที่พักแบบชนบทจริงๆ โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว บรรยากาศดีมาก ไม่ต่างกับการเที่ยวเชียงใหม่

ที่สำคัญ ชัยภูมิบ้านและไร่ปิดทองหลังพระฯ ติดแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง นอกจากทางจรัญแล้ว มีสถานที่ที่น้อยคนรู้จักด้วย เช่น บริเวณที่ สุกีพระนาคทอง ซามมอญที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านโพธิ์สามต้น กรุงศรีอยุธยา ถูกฆ่าตาย ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ส่วนสายมูต้องไปวัดท่าตอ ใน ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทอดผ้าพระราชฐิตินิพนธ์ และเยี่ยมเยียนประชาชนที่วัดท่าตอถึง 3 ครั้ง

มีพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดท่าตอ

นอกจากนั้น พื้นที่ไร่อยู่ติดกับจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วัดป่าโมกใน ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่มีความงดงามมาก องค์หนึ่งของประเทศไทย นอนตะแคงขวาแบบสิทไสยา ความยาวถึง 22 เมตร ตั้งแต่พระเมาลีถึงพระบาท ก่อสร้างจากอิฐและปูนปั้น ลังกาปิดทองทั้งองค์ และวัดป่าโมกยังอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ตัวไร่ยังอยู่ติดคลองบางแก้วที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาใน ต.บางแก้ว จ.อ่างทอง ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าเขต จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนบรรจบกับแม่น้ำลพบุรีที่ ต.หัวไผ่ อ.มหาราช ความยาว 15 กิโลเมตร

เล่ากันว่า แหล่งน้ำจาก

พื้ดการสุดสัปดาห์ 360°

Poo Jatkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 356

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 12 - ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566

ปีที่: 14

ฉบับที่: 720

หน้า: 22(เต็มหน้า), 23

Col.Inch: 202.01 Ad Value: 71,915.56

PRValue (x3): 215,746.68

คลิป์: สีสี

หัวข้อข่าว: ไร่ปดทองหลังพระ ชาวหน่ึกรุงมาเป็นเกษตรกร



ทุ่งนาในไร่ปดทองฯ ก่อนเจอน้ำท่วมใหญ่



เจ้าพระยาริเวณปากคลองบางแก้วที่ตำบลบางแก้วมีความสำคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4 และรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ใช้น้ำบริเวณนี้เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำทำพิเศกน้ำถวายเป็นน้าอภิเศกและน้าสรงมูรธาภิเศกในพระราชพิธีเสด็จขึ้น



เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเศกและประกอบพิธีเสกน้ำสาวผู้บุกเบิกย้ำว่า ทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่ ซึ่งไร่ปดทองหลังพระฯ ต้องการเป็นศูนย์กระจายความรู้ต่างๆ แก่คนจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหรือดูเป็นแบบอย่างประสมการณ่ที่ไม่ได้รอยด้วยกลีบกุหลาบ โดยเฉพาะใจหทัยซ้อใหญ่เรื่องการปรับพื้นที่ก่อนทำการเกษตร



“เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า พ่อแม่ทำนาและต้องเจออะไรมาบ้าง การปรับพื้นที่ต้องใช้ต้นทุนสูงมาก ชำรายเจอน้ำท่วมอีก ไร่ปิดทองหลังพระฯ เคยมีทั้งนาและร้านอาหารริมทุ่งเล็กๆ แต่เจอน้ำท่วมเมื่อ 3 ปีก่อน ล่มหมดและต้องกลับมาจับหนึ่งใหม่อีก คือตัวอย่างหนึ่งที่ชาวสวนไฉ่ในไฉ่อยู่ชยาต้องเผชิญหน้าอยู่ตลอดเวลา”

ล่าสุด เกษตรกรวันหยุดอย่างเธอกำลังเร่งขยายพืชเศรษฐกิจรอบใหม่ เช่น กัญชง ค่ะน้า ผักบุ้งยอดอ่อน มะม่วง มะนาว และผักเคล ซึ่งถือเป็น Superfood สุดยอดผักเพื่อสุขภาพ “The queen of green” มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก โดยวางแผนปลูกพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ ลงกระถางเล็กๆ และขายยกกระถาง เพื่อให้คนเมืองปลูกชำได้อีกหลังตัดยอดกินแต่ละรอบ

นุชจรินทร์ทิ้งท้ายกับ “ผู้จัดการ360องศา” ว่า แคมป์เป็นโปรเจกต์ในอนาคต ไม่ใช่แค่เธอที่สามารถหนีเมืองใหญ่มาเจออากาศบริสุทธิ์ เจอครอบครัว แต่หมายถึงอีกหลายคนที่กำลังโยกมาแนวทางธรรมชาติบำบัดก่อนต้องเจ็บป่วยรุนแรงอย่างเธอ .